



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. 618-2323 ต่อ 1027

ที่ กกร./ 242 วันที่ 8 มิถุนายน 2548

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

เรียน รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวอัจฉรา ศิลป์ไชย)

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

เรียน ค.นท.

ร.อกร.

เพื่อโปรดทราบแจ้งเวียนในคดี จ.๒๖๓๑๗๒

ร.อกร.  
๘. มิ.ย. ๔๘

(นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
8 มิ.ย. 2548

ที่ นร ๐๒๐๑๖. 326

เรียน ผอ.สวท., ผอ.สทท., ผอ.สำนัก, ผอ.กคช

และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉรา หัศบำเรอ)  
ร.ค.นท.

- ๘ มิ.ย. 2548

สำเนาบรรณ	
ที่	๗๘๗
วันที่	๘ มิ.ย. ๔๘
เวลา	๑๕.๓๐

รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ).../๓/...

- 8 มิ.ย. 2548

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน พฤษภาคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
31 พฤษภาคม 2548	<p>ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ...</p>	<p>คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้</p> <p>ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับปรุงชื่อร่างระเบียบ เป็น “ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ....”</li> <li>2. กำหนดขอบเขตให้ใช้บังคับแก่การดำเนิน “โครงการของรัฐ” เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบที่หน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้เป็นกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนในการดำเนินการของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนดเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องขึ้นได้</li> <li>3. นิยาม “โครงการของรัฐ” หมายถึง การดำเนินการ โครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการเอง หรือโดยการให้สัมปทานแก่บุคคลอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำ โดยโครงการของรัฐดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น</li> <li>4. เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่าการดำเนิน โครงการของรัฐอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่ประเมินไว้ หากยังมีความจำเป็นต้องดำเนิน โครงการ นั้นต่อไป หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมก่อนที่จะเริ่มดำเนิน โครงการนั้น</li> </ol>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน พฤษภาคม 2548

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
31 พฤษภาคม 2548	แต่งตั้งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	<p>5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ไม่ใช้บังคับแก่โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นเป็นการเฉพาะ และโครงการของรัฐที่เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช้บังคับ</p> <p>6. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ราชบัณฑิตยสถาน เสนอให้แต่งตั้ง นางจินตนา พันธุ์ฝึก ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (นักบริหาร 10) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำหรับการนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป</p>